

สายการบินเอทีฮัด แต่งตั้งตำแหน่งรองประธาน อาวุโสฝ่ายขาย

✖
สายการบินเอทีฮัด สายการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ ได้แต่งตั้ง มร. เจมส์ มัวเลอร์ เพื่อรับตำแหน่ง รองประธานอาวุโสฝ่ายขาย

✖
ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินงานกว่า 20 ปีในอุตสาหกรรมการบิน ก่อนที่จะร่วมงานกับสายการบินเอทีฮัด มร. มัวเลอร์เคยร่วมงานกับสายการบินยูไนเต็ดเป็นเวลา 5 ปีในบทบาทของผู้บริหารระดับสูงต่างๆ ได้แก่ รองประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และรองประธานฝ่ายขายประจำมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิก

โดยก่อนหน้านี้ มร. มัวเลอร์เคยร่วมงานกับสายการบินนอร์ธเวสต์และสายการบินเดลต้าซึ่งรวมระยะเวลามากกว่า 15 ปีและตำแหน่งสุดท้าย คือ รองประธานฝ่ายขายคลังสินค้า

การแต่งตั้ง มร. มัวเลอร์ ในครั้งนี้ เป็นการปรับโครงสร้างใหม่ในสายการบินเอทีฮัด จากสายการบินเดี่ยวเป็นการขยายกลุ่มธุรกิจการเดินทาง การปรับโครงสร้างนี้ดำเนินไปตาม มร. เจมส์ โฮแกน ประธาน และประธานกรรมการบริหารของสายการบินเอทีฮัด ซึ่งประกอบด้วย สายการบินหลัก และแผนกที่แยกออกจากกันในการประสานงานและการดำเนินงานของบริษัทย่อย การลงทุนร่วมในสายการบินที่สำคัญ และการเป็นพันธมิตรกับสายการบินต่าง ๆ

อีกองค์ประกอบสำคัญในโครงสร้างนี้ คือ การจัดตั้ง ฮาลา กรุ๊ป ซึ่งได้รับการสร้างตั้งขึ้นโดยคำนึงถึงโอกาสทางการค้าที่มีการเติบโตเกินกว่าการเดินทางทางอากาศในความหลากหลายของธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจการให้บริการ

มร. เจมส์ ไฮแกน กล่าวว่า “การสร้างกลุ่มการบินเอทิฮัดสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของเราซึ่งเป็นหนึ่งในสายการบินชั้นนำของโลก และความหลากหลายอย่างต่อเนื่องของเราที่อยู่นอกธุรกิจสายการบินหลัก

ในขณะที่เราเป็นกลุ่มการบินชั้นนำ และกลุ่มการท่องเที่ยว”

“ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะมีความเป็นผู้นำ ตลอดทั้งโครงสร้างใหม่ มร. เจมส์ มัวเลอร์ เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้บริหารที่สามารถนำพาธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ของธุรกิจสายการบินชั้นนำต่างๆ ในช่วงที่เขาได้รับบทบาทดูแลด้านการขาย การบริหารรายได้ การตลาดและการจัดจำหน่าย รวมถึงการจัดการทั่วไป เรายินดีต้อนรับเขาเข้าร่วมงานกับทีมของเรา”

มร. มัวเลอร์ เป็นคนสัญชาติสหรัฐฯ ซึ่งจะทำงานโดยตรงร่วมกับ มร. ปีเตอร์ บัลมการ์เนอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ของสายการบินเอทิฮัดในระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่ม หลังจากการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้น มร. ปีเตอร์ จะได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของฮาลา กรุป ที่ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งจะทำให้ มร.มัวเลอร์ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ ไปยังประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการโดยตำแหน่งใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแลการทำงานแบบวันต่อวันของสายการบินหลัก การสรรหาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

มร. มัวเลอร์ จะรายงานผลการดำเนินงานไปยังฝ่ายต่าง ๆ ของสายการบินเอทิฮัด ซึ่งได้แก่ มร. แดเนียล แบร์ริงเจอร์ รองประธานฝ่ายขายทั่วโลก มร. ฮาเล็บบ อวล มูอาयी รองประธานฝ่ายยูเออี มร. อัดัม ฟิลิปส์ รองประธานกลยุทธ และการวางแผนเชิงพาณิชย์ และ มร. จัสติน วาบี รองประธานฝ่ายการขายตรง

ความคิดเห็นของ มร. เจมส์ มัวเลอร์ ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ “ความสนใจของผมในด้านธุรกิจการบินมีมายาวนานมากกว่า 20 ปี และถือเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะทำเป็นไม่สนใจในด้านการเติบโตอันน่าทึ่งของสายการบินเอทิฮัดนับตั้งแต่เปิดตัวมา และล่าสุดได้มีการเปิดตัวกลุ่มการบินเอทิฮัด ทำให้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในอนาคตธุรกิจการบินจะมีการแข่งขันกันมากขึ้น และผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้รับโอกาสนี้ในการมีส่วนร่วมในด้านการขยายตัวด้านการขายของสายการบินเอทิฮัด”